

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

## THƯ CHÀO MỪNG

### Chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024”

-----

Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi trân trọng thông báo Chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024” được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024 tại Trục đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024” được tổ chức nhằm tôn vinh sản phẩm làng nghề truyền thống, các sản phẩm đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP của Việt Nam; đồng thời quảng bá di sản, giới thiệu hoạt động văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt, khách tham quan được trải nghiệm không gian văn hóa làng nghề truyền thống, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng và thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật, các đặc sản nổi tiếng từ khắp đất nước Việt Nam hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua việc quảng bá di sản văn hóa đặc trưng của các địa phương, Chương trình tạo điều kiện thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc, thúc đẩy du lịch và gia tăng giá trị văn hóa trong từng sản phẩm. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP của các địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng tới đạt chuẩn xuất khẩu.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024” là cầu nối hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố, đồng thời phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, là trung tâm trong chuỗi liên kết đầu tư, thương mại, du lịch của các khu vực kinh tế trọng điểm và cả nước.

Tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh sự hiện diện của tất cả các cơ quan, tổ chức, các đơn vị làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới sự kiện quan trọng này.

Chúc “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024” thành công tốt đẹp.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**